

เรื่องราวดีๆ แลกส่งข่าวจัดงานวิ่ง Air Force Run 2019 Runway Run



พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการวิ่งการกุศล เฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักบิน เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก “Air Force Run 2019 Runway Run” ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ โดยมี ผู้แทนส่วนราชการจังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และราชบุรี ร่วมแถลงข่าว การจัดโครงการวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักบิน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Air Force Run 2019 Runway Runที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

การจัดกิจกรรมในปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และชื่นชมพระบารมี พระวิริยะอุตสาหะ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปฐุมกษัตริย์นักบินแห่งราชวงศ์จักรี โดยจัดกิจกรรมการวิ่งภายใต้แนวคิด “การวิ่งผ่านการเรียนรู้” Run to Learn, Run to Runway, Run to Fly

กิจกรรม Run to Learn เรียนรู้ เส้นทางสู่วิถีชีวิตนักบิน ตามรอยวิถีชีวิตนักบิน และปฐุมกษัตริย์นักบินแห่งราชวงศ์จักรี เรียนรู้ และทำความรู้จักกับกองทัพอากาศ ตลอดเส้นทางวิ่ง เช่น ยศทหารอากาศ กองบิน ที่ตั้ง แบบเครื่องบิน และการจำลองยุทธ

กิจกรรม Run to Runway ประสบการณ์พิเศษจากการวิ่งผ่านตลอดความยาว Runway ๙,๐๐๐ ฟุต ที่ใช้ในการปกป้องอธิปไตยชาติและภูมิภาคในอดีต และปัจจุบันใช้ในการฝึกนักบินของกองทัพอากาศ เพื่อก้าวสู่การเป็นนักรบทางอากาศที่สมบูรณ์แบบ

กิจกรรม Run to Fly การตั้งแสดง และการบินแสดงสมรรถนะของอากาศยานกองทัพอากาศ
สำหรับการแข่งขัน แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่

การเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun Run) ระยะทาง ๕ กิโลเมตร

การวิ่งมินิมาราธอน (Mini Marathon) ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร

การวิ่งฮาล์ฟมาราธอน (Half Marathon) ระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร

โดยมีเสื้อและเหรียญที่ระลึกแจกสำหรับผู้ผ่านเข้าเส้นชัย

นอกจากกิจกรรมการวิ่งมหากุศลและการวิ่งผ่านการเรียนรู้แล้ว กองทัพอากาศยังได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ครอบคลุมพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และราชบุรี จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และ
ร่วมปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา มอบเงินสาธารณกุศลด้านผู้พิการ ด้านสาธารณสุข รวมถึงมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม
มูลนิธิพระยาเฉลิมอากาศ อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรม “Air Force Run Training Camp 2019” เพื่อส่งเสริมทักษะด้าน
กรีฑาให้แก่เยาวชนของทั้ง ๔ จังหวัด และเป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ ให้เยาวชนได้เล่นกรีฑา ออกกำลังกาย
อย่างถูกวิธี ฝึกสอนโดยนักกรีฑาทีมชาติไทยสังกัดกองทัพอากาศอีกด้วย